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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 
สมัยสามัญ ที่   4 / 2565 

วันที่  28  ธันวาคม  ๒๕๖5    เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง   

ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย  จันทามี ประธานสภาเทศบาล ชาญชัย  จันทามี  

๒ นายภูชิต  ขนันแข็ง รองประธานสภาเทศบาล ภูชิต  ขนันแข็ง  

๓ นายสมาน  ดาโอภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาน  ดาโอภา  

๔ นายชาญชัย  ทุมเชียงเข้ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชาญชัย  ทุมเชียงเข้ม  

๕ นายสุรศักดิ์  จันทรังษี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุรศักดิ์  จันทรังษี  

๖ นางนภา  แสนแพง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นภา  แสนแพง  

๗ นางรินดา  มีไกรราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รินดา  มีไกรราช  

๘ นายวิเศษ  เบ้าหล่อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิเศษ  เบ้าหล่อ  

๙ นายอนุชา  ดาบสีพาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อนุชา  ดาบสีพาย  

๑๐ นายลำไพ  พังคา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ลำไพ  พังคา  

๑๑ นายวันชัย  พองดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วันชัย  พองดวง  

๑๒ นายทานิล  ศรีนารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ทานิล  ศรีนารัตน์  

 
มาประชุม 11       คน  ลาประชุม 1       คน     ขาดประชุม -        คน 

 

 

 



๒ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์  โคตรธรรม นายกเทศมนตรี สุทัศน์  โคตรธรรม  

2 นายลำไพ  งิ้วพรม รองนายกเทศมนตรี ลำไพ  งิ้วพรม  

3 นายอำนาจ  ชาชุมวงค์ รองนายกเทศมนตรี อำนาจ  ชาชุมวงค์  

4 นางทองวัน  มุ่งชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี ทองวัน  มุ่งชัย  

5 นายพูลสวัสดิ์   มุลตองคะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พูลสวัสดิ์   มูลตองคะ  

6 นายเสกสรร   สุตะโคตร   ปลัดเทศบาล เสกสรร   สุตะโคตร    

7 นายสมชาย  แสงวงศ์ รองปลัดเทศบาล สมชาย  แสงวงศ์  

8 พันจ่าเอกกฤติยา  จิตต์ตรง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กฤติยา  จิตต์ตรง  

9 นางแววตา  อิทธิฤกษ์มงคล ผู้อำนวยการกองคลัง แววตา  อิทธิฤกษ์มงคล  

10 นางสาวปุณรดา  มีระหงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปุณรดา  มีระหงษ์  

11 นายพูลทรัพย์  งิ้วพิมพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พูลทรัพย์  งิ้วพิมพา  

12 นายอดิศร   พองผาลา นายช่างโยธา อดิศร   พองผาลา  

13 นางสาวสุภาวดี  เวชกูล นักจัดการงานทั่วไป สุภาวดี  เวชกูล  

๑4 นางสาววราภรณ์  การชาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สุพัคตร์   สุดอุ่น  

๑5 ว่าที่ร.ต.ปกรณ์ภัทร  วภักดิ์เพชร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปกรณ์ภัทร  วภักดิ์เพชร  

16 ว่าที่รต.หญิงศิรินภา  แสนมะฮุง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศิรินภา  แสนมะฮุง  

17 นายกัญญาภัทร   เพชรวิชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัญญาภัทร   เพชรวิชัย  
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

 

 



๓ 
 
 

ประธานสภา   วันนี้  เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4 / ๒๕๖5 เริ่มตั้งแต่วันที่  28 ธันวาคม – 
31 ธันวาคม  2565  บัดนี้  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  จำนวน  11  ท่าน   ลากิจ  จำนวน  
1 ท่าน คือ  สท.วิเศษ  เบ้าหล่อ   ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว   

  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ     
ที ่4 / ๒๕๖5  วันที่  28 ธันวาคม  2565   ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 เรื่องท่ี 1   แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาใหม่  จำนวน  1  ตำแหน่ง 

ประธานสภา  ขอเชิญท่านปลัดแนะนำตัวเองต่อสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  

ปลัดเทศบาล  กระผมนายเสกสรร  สุตะโคตร  ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ย้ายมาจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2565  

ประธานสภา      ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเหล่าปอแดงครับ 

คณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบไหม 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภา  เนื่องจาก นางเตชินี  รอดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ได้ย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม จึงทำให้
ตำแหน่งเลขานุการสภาว่างลงตั้งแต่วันที่ 17  ตุลาคม 2565  ขอเชิญท่านปลัด ชี้แจง
ระเบียบ  

ปลัดเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554    

ข้อ 15  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง    

(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่น ที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง 

ข้อ 18 กำหนดว่า ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น คนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ ่น  ทั ้งนี้   ให้คำนึงถึงความรู ้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  
ประกอบกับ ข้อ 13  กำหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความใน ข้อ 8  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม   

ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  

 



๔ 
 
 

นายภูชิต  ขนันแข็ง  กระผม นายภูชิต  ขนันแข็ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
  ขอเสนอชื่อ นางสาวสุภาวดี    เวชกูล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง   

ประธานสภา   ผู้รับรอง    2  ท่าน  

นายวันชัย  พองดวง  กระผม  นายวันชัย  พองดวง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรอง  

นายสุรศักดิ์  จันทรังษี  กระผม  นายสุรศักดิ์  จันทรังษี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรอง  

ประธานสภา   มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี   

ประธานสภา   ที่ประชุมเสนอชื่อมาเพียงท่านเดียว  สรุปว่า 
นางสาวสุภาวดี   เวชกูล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบล
เหล่าปอแดง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 / 2565 

เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2565 วันที่  22 สิงหาคม 2565 และวันที่ 31 สิงหาคม  2565 

ประธานสภา   เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ที ่ 3 / 2565  
ระหว่างวันที่  8 สิงหาคม 2565  วันที่  22 สิงหาคม 2565  และวันที่ 31 สิงหาคม  
2565  ตามรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุม  ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม   
ไม่น้อยกว่า  3 วัน  เพื่อให้สมาชิก ทุกทา่น จะได้อ่านทบทวน ตรวจสอบก่อนที่จะเข้าประชุม  
มีท่านใดจะแก้ไข  ระเบียบวาระไหน  หน้าไหน  บรรทัดไหน  เชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  ที่ 3 / ๒๕๖5
ระหว่างวันที่  8 สิงหาคม 2565  วันที่  22 สิงหาคม 2565  และวันที่ 31 สิงหาคม  2565 

โปรดยกมือ 
รับรอง  ๑0 เสียง 

 ไมร่ับรอง    - เสียง 
 งดออกเสียง   1  เสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนน    ๑0  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระ 4.๑  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  สำหรับงานประมวลผล   จำนวน    1  เครื่อง  
จำนวนเงิน  22,000บาท    



๕ 
 
 

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  กระผมนายสุทัศน์   โคตรธรรม  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง   สำหรับ
วันนี้มีการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 / 2565  อยู่ในระเบียบวาระพิจารณาโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการตั้งใหม่) สำหรับงบประมาณส่วนนี้เมื่อเรา
จัดตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ได้ตั้งงบประมาณ  
1,000,000บาท  เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา สาเหตุเพราะว่าเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่า   
แต่ละหน่วย  แต่ละที ่มีปัญหาน้ำขุ ่น  น้ำไม่มีคุณภาพ แล้วเราจะแก้ไขปัญหาแต่ละที่             
แบบสะเด็ดน้ำอย่างไร  ช่วงนั้นเป็นเดือนสิงหาคม  ต่อมาเราพบปัญหาว่ามาจากระบบ เลยทำ
การรื ้อล ้างระบบใหม่  วางหินทรายกรองใหม่ นำมาสู ่การที่ เทศบาลจัดทำเทศบัญญัติ
งบประมาณ 1,000,000บาท มาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาแต่ละที่ แต่ละแห่งใหม่  
เนื ่องจากว่าเรานำงบประมาณน้ำประปามาโอนตั ้งจ่ายรายการใหม่  จึงนำเสนอสภา เพ่ือ
พิจารณาขออนุมัติ ยุคนี้เป็นยุคไอที กระดาษจะมีการใช้น้อยมาก จึงนำไปสู่การจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค การจัดหาเครื่องพิมพ์   เมื่อคราวที่ผมไปอบรมสัมมนาที่กรมได้เร่งให้
หน่วยงานต่างๆ จัดหาคอมพิวเตอร์ ให้กับผู ้บริหาร ปลัดเทศบาล  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คนี้จัดซื้อ เพ่ือให้
ปลัดเทศบาล ได้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  จากการประชุม ประชาคมในพื้นที่ตำบล
เหล่าปอแดง 

จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั ่วไป  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภ ัณฑ์  ประ เภทรายจ่ายครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน   1  เครื่อง  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม   22,000บาท 
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย     
ค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  งบประมาณ  
22,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน   1  
เครื่อง  จำนวนเงิน   22,000 บาท หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
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อนุมัติ     10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 

   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั ่วไป  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภ ัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน   1  เครื่อง   จำนวนเงิน   22,000 บาท    ด้วยคะแนน   10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.2  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่)
รายการ  เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank  
            Printer)  จำนวน  1  เครื่อง   จำนวนเงิน   7,500บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  เนื่องจากผู ้บริหารเวลาจะปริ ้นงานต่างๆ  ต้องส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ปริ ้นงาน
เอกสารให้ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน  จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอน
งบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จำนวน   1  
เครื่อง  จำนวนเงิน  7,500บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม   7,500บาท  
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   งบประมาณ    
7,500 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน  ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ  ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  จำนวน   1  เครื่อง    จำนวนเงิน  7,500บาท   หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั ่วไป  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภ ัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จำนวน  1  เครื่อง    จำนวนเงิน  7,500บาท  ด้วย
คะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.3  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่)
รายการ  งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าปอแดง หมู่ 6   

                                         ตำบลเหล่าปอแดง   จำนวนเงิน   58,800.-บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ทั ้ง  3 ศูนย์             
ได้ก่อสร้างมานานแล้ว โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าปอแดง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  
ได้รับเงินจัดสรรมาประมาณ ปี พ.ศ. 2540 และปัจจุบัน มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เช่น 
หลังคา ประตูทางเข้าต่างๆ  เบื้องต้นเมื่อปีที่แล้วได้ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมประตู และ
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงอยากจะมุงหลังคารั่วทั้ง  3 ศูนย์ แต่เนื่องจากงบประมาณเรา     
มีน้อยเลยได้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ่จำเป็นเร่งด่วนก่อน คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน         
เหล่าปอแดง อยากขอให้สภานำงบประมาณส่วนนี้นำไปซ่อมปรับปรุงหลังคา ประตูรั่ว ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการงานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าปอแดง หมู ่ 6 ตำบลเหล่าปอแดง  จำนวนเงิน   
58,800บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม   58,800บาท  
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   งบประมาณ    
58,800 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน  ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหล่าปอแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าปอแดง  จำนวนเงิน  58,800บาท   หรือไม ่

 



๘ 
 
 

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานการศึกษา   งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที ่ดินสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าปรับปรุงที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง  รายการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าปอแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าปอแดง   จำนวนเงิน   58,800บาท  
ด้วยคะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.4  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่)
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  (แบบหน้าจอสัมผัส  I pad)  จำนวน  1  เครื่อง 
            จำนวนเงิน   35,000บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  ยุคนี้เป็นยุคไอที  เวลาไปประชุม สัมมนาสถานที่ต่างๆ ส่วนมากให้ใช้เครื่องพิวเตอร์
แบบพกพา ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในการทำงาน
ให้กับพ่ีน้องประชาชน  

   จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แบบหน้าจอสัมผัส  I pad)  
จำนวน   1  เครื่อง    จำนวนเงิน   35,000บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม   35,000บาท  
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   งบประมาณ    
35,000 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

นางรินดา  มีไกรราช  ดิฉัน นางรินดา  มีไกรราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   อยากสอบถามว่า เครื่อง 
คอมพิวเตอร์แบบพกพา หน้าจอสัมผัส  จำเป็นต้องมีหรือค่ะ แบบพกพาคือ ต้องนำออก   
นอกสถานที่ได้ใช่ไหม หรือว่าอย่างไร จำเป็นถึงขนาดต้องซื้อหรือ ส่วนมากไม่เห็นนำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ออกทำงานนอกสถานที่  ที่เห็นส่วนมากก็ใช้แต่ในสำนักงานเทศบาลมากกว่า 
แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็สุดแท้แต่ มติของสภา 

นายกเทศมนตรี  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  (แบบหน้าจอสัมผัส  I pad)  จำเป็นไหม  เช่น
หัวหน้าหน่วยงานที่ออกไปประชุม หรือว่าติดต่อราชการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ ปัจจุบันไม่ใช้กระดาษ
กันแล้ว เขาจะใช้คอมพิวเตอร์ประเภทนี ้  ในการจดบันทึก ในรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ            
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย ยุคนี้เป็นยุคไอที ที่จะต้องจัดหาให้นายกเทศมนตรี  และนำข้อมูล 
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ให้ปลัดเทศบาลในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การประชาคม การนำรูปภาพ หรือข้อมูลต่างๆ   
ที่นายกเทศมนตรี จะต้องใช้ในการนำเสนอรายละเอียด ของบประมาณต่างๆ  ก็หายไปหมดไม่มี
ใครเก็บ ถ้าหากว่านายก มีก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ เวลาไปประชุมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกระดาษ หรือสมุดจดบันทึก  ผมไปประชุมสัมมนาที่กรุงเทพฯ 
กลับมานำติดตัวไปประชุมด้วยที่ขมิ้น เอกสารก็หาย ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ ๆ ทั้งนั้น ที่เก็บไว้
ในสมุดจดบันทึก จึงขออนุญาตงบประมาณส่วนนี้ให้กับผู้บริหาร 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน  ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา   ผมขอมต ิ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป    งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แบบหน้าจอสัมผัส  I pad)   จำนวน   
1 เครื่อง   จำนวนเงิน   35,000บาท  หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั ่วไป  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภ ัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  (แบบหน้าจอสัมผัส   
I pad)   จำนวน   1  เครื่อง   จำนวนเงิน   35,000บาท   ด้วยคะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.5  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่)
รายการ  โทรศัพท์เคลื่อนที่    จำนวน   1  เครื่อง     จำนวนเงิน   6,000บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  โทรศัพทเ์คลื่อนที ่เป็นของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นโทรศัพท์ที่ได้รับ
บริจาคมานานแล้ว ซึ่งมีสภาพที่ชำรุด บางครั้งสามารถรับโทรศัพท์ได้ บางครั้งไม่สามารถรับ
โทรศัพท์ได้ เวลาที่พี่น้องประชาชน โทรศัพท์มาแจ้งเพ่ือขอความช่วยเหลือ  

จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่  จำนวน   1  เครื่อง  จำนวนเงิน  
6,000บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม   6,000บาท  
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
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อื่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   งบประมาณ    
6,000 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

นายลำไพ   พังคา  กระผม  นายลำไพ   พังคา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  อยากสอบถามเกี่ยวกับ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  จำนวนเงิน 6,000บาท ว่าใช้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จะใช้เครื่องเดียวหรือ  2 เครื่องครับ เครื่องเดิมเป็นของกู้ชีพกู้ภัย เครื่องใหม่เป็นของบรรเทา
สาธารณภัย  ถ้าใช้   2 เบอร์ ผมจะได้แจ้งกับพ่ีน้องประชาชนว่า กู้ชีพกู้ภัยใช้เบอร์เดิม  และ
บรรเทาสาธารณภัย ใช้เบอร์ใหม่ หรือว่าใช้เบอร์เดียวกันแต่เปลี่ยนเครื่องใหม่  

นายกเทศมนตรี  สำหรับแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
ได้ขอซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากว่าเครื่องเก่าที่เราได้รับบริจาคมาที่ใช้ในปัจจุบันชำรุด  
ทำให้การติดต่อสื่อสารติดๆ ขัดๆ  จึงจำเป็นต้องจัดหาโทรศัพท์เครื่องใหม่ ส่วนเบอร์โทรศัพท์
ก็ใช้เบอร์เดิมใช้งานกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน  ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา   ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่   จำนวน   1  เครื่อง  จำนวนเงิน  6,000บาท  
หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ       9  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           2  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์   ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่   จำนวน   1  เครื่อง  จำนวนเงิน  
6,000บาท   ด้วยคะแนน    9  เสียง 

ระเบียบวาระ 4.6  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่)
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2    

                                           (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน  30,000บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  เป็นงบกลาง เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตำบล   
เหล่าปอแดง  เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นที่จะต้องซื ้อเครื ่อง
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คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2  ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านการดูแลพี่น้องประชาชน  การจัดหารถขยะ 
ซึ่งเราจะมีพิจารณาต่อไปในการจัดหา  ให้กองสาธารณสุขฯ จัดเก็บข้อมูลในการทำประชาคม 
เมื่อคราวที่เราใช้งบโครงการตามพระราชดำริ  มี อสม.มาร่วมกิจกรรมที่อาคารเอนกประสงค์    
ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่กองสาธารณสุขฯ จะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่จะต้องใช้ในการเก็บข้อมูล การ
ประชาคม ข้อมูลขยะ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น มูลสุกร เป็นอันตรายต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมทาง
อากาศ นโยบายของนายกอยากให้เจ้าหน้าที่มีทุกคน ทางกรมได้เร่งรัดมา ให้รวบรวมทั้งหมด
และขอเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็ได้ สำหรับการจัดหาคอมพิวเตอร์ 

จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว)   จำนวน   1 ชุด  จำนวนเงิน   30,000
บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม   30,000บาท 
โดยโอนลดจาก   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดรายจ่ายงบกลาง  ประเภท
รายจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที ่ตำบลเหล่าปอแดง        
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลเหล่าปอแดงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   งบประมาณ   30,000 
บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 
2   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว)   จำนวน   1  ชุด  จำนวนเงิน   30,000บาท   
หรอืไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ       9  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   ไม่ออกเสียง           2  เสียง 

มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานสาธารณสุข           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  
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แบบที่ 2   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว)   จำนวน   1 ชุด  จำนวนเงิน   30,000
บาท  ด้วยคะแนน    9 เสียง 

 

ระเบียบวาระ 4.7  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน  1 จอ จำนวนเงิน  3,200บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยากจะขอซื้อจอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
เพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนจอแสดงภาพเดิม   

นายลำไพ  พังคา  จอภาพ 1 จอ จอคอมพิวเตอร์ก็ราคาประมาณนี้  2,000 – 3,000 บาท ในเมื่อขอ
อนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 แล้ว  จำนวนเงิน 30,000บาท และ
จะนำจอแสดงภาพไปใช้กับเครื่องไหน   ในเมื่อขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมแล้ว จำนวน  1 ชุด 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กระผม พ.จ.อ.กฤติยา  จ ิตต์ตรง  ตำแหน่ง ผู้ อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ ่งแวดล้อม   ตามที่ท่านสมาชิกสภา  ได้สอบถามเกี ่ยวกับ ระเบียบวาระที ่ 4.6 เครื ่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่ 2  ตั ้งจ่ายรายการใหม่แล้ว  ในเรื ่องของ  
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผมได้อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อจะพิจารณาในการตั้งงบประมาณ  ตอนนี้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปัจจุบัน จำเป็นที่
จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที ่มีความเร็วเพิ ่มขึ ้นกับโปรแกรมต่างๆ ที ่สั ่งการลงมาต้อง ใช้การ
ประมวลผลที่สูงขึ้น จึงต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนข้อ 4.7 สอบถามว่าทำไมถึงซื้อ
จอคอมพิวเตอร์อีก และขนาด 21.5 นิ้ว มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ 
ขนาด   19 นิ้ว   ราคา   2,800บาท   จอคอมพิวเตอร์ขนาด  21.5 นิ้ว   ราคา   3,200บาท 
จอคอมพิวเตอร์ขนาด 21.5 นิ้ว จะนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ของเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งปัจจุบัน
นี้จอคอมพิวเตอร์เดิมมีสภาพเสื่อม มาตรฐานครุภัณฑ์ได้กำหนดไว้ให้จัดหาจอใหม่มาทดแทน 
จอแสดงภาพเดิม มีสีแดง กระพริบ สีเปลี่ยนไป ทำให้แสบตา เจ็บตา จากจอแสดงภาพเสื่อม
เนื่องจากใช้งานมานานแล้ว ส่วนคอมพิวเตอร์ยังใช้งานได้อยู่  ซึ่งแนวทางการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทดแทน  ได้ระบุไว้ว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนต้องผ่านการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  ซึ่งจอแสดงภาพเดิมได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว   และทำไมถึงได้
ซื้อจอแสดงภาพ  21.5 นิ้ว  ยิ่งจอใหญ่ขึ้น การประมวลผลความละเอียดของภาพจะสอดคล้อง
กับ CPU จะทำงานได้ดีขึ้น แต่ถ้าหากเราใช้จอแสดงภาพที่ต่ำ แต่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สูง การทำงานก็เท่ากับที่จอแสดงภาพรับได้ และราคาต่างกันแค่  400 บาท      
เลยคิดว่าจอแสดงภาพมีขนาด  21.5 นิ้ว สามารถมองได้ชัดเจนกว่า จอแสดงภาพ 19 นิ้ว     
ซึ่งเหมาะสม CPU คอมพิวเตอร์ 

จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  21.5 นิ้ว    
จำนวน  1 จอ    จำนวนเงิน   3,200บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม   3,200บาท 



๑๓ 
 
 

โดยโอนลดจาก   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดรายจ่ายงบกลาง  ประเภท
รายจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที ่ตำบลเหล่าปอแดง        
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของตำบลเหล่าปอแดงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   งบประมาณ  3,200 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  21.5 นิ้ว  จำนวน  
1 จอ จำนวนเงิน   3,200บาท   หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานสาธารณสุข          
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  21.5 นิ้ว    
จำนวน   1  ชุด  จำนวนเงิน   3,200บาท  ด้วยคะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.8  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  1 kva  จำนวน  1 เครื่อง   จำนวนเงิน   5,700บาท    

ประธานสภา  เชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  เนื่องจากเวลาเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลลงในระบบ และเกิดไฟฟ้าดับทำ
ให้ข้อมูลที่ลงในระบบติดขัด หรือข้อมูลหาย ต้องได้ทำการพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลในระบบใหม่  
ถ้ามีเครื่องสำรองไฟฟ้า เวลาไฟฟ้าดับการพิมพ์ข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลในระบบจะได้ไม่มีปัญหา
  จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  1 kva  จำนวน  
1  เครื่อง   จำนวนเงิน   5,700บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม   5,700บาท 
โดยโอนลดจาก   แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง   งบกลาง  หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภท
รายจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที ่ตำบลเหล่าปอแดง       



๑๔ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของตำบลเหล่าปอแดงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  งบประมาณ   5,700 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  1 kva  จำนวน  1 
เครื่อง   จำนวนเงิน   5,700บาท  หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานสาธารณสุข           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ เครื ่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด   1 kva  
จำนวน  1 เครื่อง   จำนวนเงิน   5,700บาท    ด้วยคะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.9  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน    
จำนวนเงิน  121,300บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  สำหรับโครงการงานติดตั ้งเครื ่องสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ที ่  1       
บ้านหนองแคน  ความเป็นมาเป็นไป สืบเนื่องจากว่าหน่วยประปาบ้านหนองแคน  เราใช้น้ำจาก
หนองสระสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อ 2 ปีที่
แล้ว เกิดความแห้งแล้ง น้ำมีปริมาณน้อย มีวัชพืชที่ไม่ได้ตัด เนื่องจากไม่ได้มีการแข่งขันเรือยาว
มีการของวัชพืชสะสมทำให้มีกลิ่น  เมื่อขุดลอกใหม่ หน้าฝนดินก็พังทลายไหลลงไปในน้ำ        
จึงนำมาสู่การพิจารณาแก้ไขปัญหาประปาหน่วยนี้  ประปาทั้ง  5 หน่วย มีปัญหาแตกต่างกันไป  
แต่สรุปสุดท้ายคือ ขุ่น เป็นตะกอน และมีกลิ่น        

จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน    จำนวนเงิน   121,300บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม  121,300บาท 



๑๕ 
 
 

โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  งบประมาณ    
121,300 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

นายอนุชา  ดาบสีพาย  กระผมนายอนุชา  ดาบสีพาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อยากจะให้นายกอภิปราย
รายละเอียดการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ว่าติดตั้งบริเวณไหน 

นายกเทศมนตรี  หน่วยประปาบ้านหนองแคน ในแผนของผู้บริหารจะนำน้ำจากร่องน้ำนางปลา     
จากหนองหาร ที่ขุดมาต่อที่ข้างสระบ้านหนองแคน และทำการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
เนื่องว่าค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงปีละประมาณหนึ่งล้านกว่า 
เลยมีความคิดจะทำแบบยั้งยืน โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหลักสำหรับนำน้ำดิบเข้า
มาในสระบ้านหนองแคน อีกประเด็นหนึ่งให้พ่ีน้องประชาชนที่จะทำนาปรังรอบๆ  ปีนี้ผม
อนุญาตให้ใช้น้ำได้ เพราะผมมีแผนงานจะนำน้ำเข้ามาสำรองไว้ให้เต็มสระ ให้พ่ีน้อง
ประชาชนทำนาปรังได้ ซึ่งปีที่ผ่านมาผมไม่อนุญาต เนื่องจากว่าน้ำน้อยไม่เพียงพอในการผลิต
น้ำประปา ถ้าน้ำมีมากก็จะทำให้น้ำที่นำมาผลิตประปาไม่มีกลิ่น ถ้าได้พักน้ำไว้จะทำให้น้ำมี
ความใส  นำไปสู่การลดสารส้มคลอรีนลง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ค่าใช้จ่ายของค่า
ไฟฟ้าลดลง จึงนำมาสู่การที่เราจะใช้งบประมาณ  121,300บาท ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
โดยโซล่าเซลล์ติดกับปลั๊กหอยโข่ง ลอดท่อเข้ามา 3 นิ้ว กลางวันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
กลางคืนใช้ระบบไฟฟ้า         ซึ่งสามารถใช้ได้ 2 ระบบ  

ประธานสภา  ผมเห็นด้วย เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลได้มาก ประชาชนก็ได้รับ
ประโยชน์ด้วย สามารถทำนาปรังได้ เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดีมากๆเลยครับ 

    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 
บ้านหนองแคน    จำนวนเงิน   121,300บาท  หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 



๑๖ 
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ   แผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน    จำนวนเงิน   121,300บาท   ด้วยคะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.10  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  งานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าปอแดง   จำนวนเงิน  
126,400บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  สำหรับโครงการงานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  6 บ้านเหล่าปอแดง 
โดยจะทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ  พร้อมทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า  
380 W   ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง  2 ระบบ  คื อ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สลับกับระบบไฟฟ้า  

จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการงานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6              
บ้านเหล่าปอแดง    จำนวนเงิน   126,400บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม  126,400บาท 
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  งบประมาณ    
126,400 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

นายลำไพ  พังคา   อยากนำเรียนสอบถามเก่ียวกับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เรื่องรายละเอียด 
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบอธิบายว่าจะดำเนินการอย่างไรในการพัฒนาระบบประปา จะได้แก้ปัญหา 
ให้กับพ่ีน้องได้  

นายกเทศมนตรี  อยากให้ท่านสมาชิกดูแบบ  
ปร.4 จะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารว่ามีรายการ ปริมาณงาน  ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่า
วัสดุและแรงงาน  
ปร.5 จะระบุ รายการ รวมค่างานต้นทุน ค่า Factor F รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ จะระบุ
ระยะเวลาทำงาน เงินล่างหน้าจ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินประกันผลงานหัก ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
เดิมประปาบ้านเหล่าปอแดง  เป็นประปาหมู่บ้านดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการปัญหาได้  จึงได้ต่อ
น้ำประปาจากบ้านกกส้มโฮงมาใช้  ซึ่งแรงดันน้ำจากบ้านกกส้มโฮง ใช้ได้  120 หลังคาเรือน
แต่ขณะนี้ใช้ไปประมาณ  300 หลังคาเรือน  น้ำประปากกส้มโฮงและน้ำประปาเหล่าปอแดง 
ใช้น้ำจากลำห้วยสองคอน มีปัญหาที่พ่ีน้องประชาชนทำไร่ทำนา น้ำไหลสู่ลำห้วย ทำให้น้ำขุ่น 
และมีกลิ่น ยากต่อการที่จะบำบัดทำให้น้ำสะอาดได้  ที่ผ่านมาได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุ



๑๗ 
 
 

วิทยาศาสตร์  6 - 7  แสนบาท  ปีนี้เราตั้งความหวังไว้ว่าจะใช้น้ำด้วยระบบประปาบาดาล
เสริมพลังงานแสงอาทิตย์  ลดการนำน้ำจากกกส้มโฮงไปเหล่าปอแดง กกกะพง ในบางส่วน  
จึงนำมาสู่การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ สลับกับไฟฟ้าในช่วงกลางคืน  เพ่ือลดค่าไฟฟ้า  มีหอ
น้ำอยู่ข้างบนไปต่อ เพื่อเชื่อมเข้ากับประปาหมู่บ้านจุดเดิม จึงนำมาสู่การขอใช้งบประมาณ 
126,400บาท  ถ้าใช้พลังแสงอาทิตย์จะลดค่าไฟฟ้าลง  เก็บค่าประปาเท่ากัน หน่วยละ 6 
บาท  และแก้ปัญหาน้ำไหลค่อยต่อไป 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุง
ท ี ่ด ินและสิ่งก ่อสร ้าง  รายการ งานปรับปร ุงพัฒนาระบบประปาหมู ่บ ้าน หมู ่ท ี ่  6              
บ้านเหล่าปอแดง    จำนวนเงิน   126,400บาท  หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   ไม่ออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  งบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ  งานปรับปรุงพัฒนาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าปอแดง    จำนวนเงิน   126,400บาท   ด้วยคะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.11  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  งานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านกกส้มโฮง   จำนวนเงิน  
142,500บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  โครงการงานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4 บ้านกกกะพุง  โดยจะทำ
การติดตั ้งเครื ่องสูบน้ำชนิดจุ ่มน้ำ  พร้อมทำการติดตั ้งแผงโซล่าเซลล์  ขนาดไม่น้อยกว่า      
380 W  ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง  2 ระบบ คือ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สลับกับระบบไฟฟ้า 
เราจะขุดเจาะน้ำบาดาลใต้ดิน เพื่อเสริมน้ำประปาเดิม ถ้าน้ำพอใช้เราก็ใช้ประปาใต้ดิน     
ตัดออกจากลำห้วยสองคอน ที่มีปัญหากลิ่นเน่าเหม็น  ส่วนแผนสองจะต่อน้ำจากหนองสระ 
ซึ่งได้วางท่อไว้แล้ว เป็นประปาท่อน้ำดี แต่เราจะปรับเปลี่ยนเป็นท่อสูบส่งไปขึ้นหอฆ้องที่บ้าน
กกส้มโฮงต่อไปถ้าหากแผนพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาลนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ  เพื่อเราจะ
หนีจากลำห้วยสองคอนที่มีปัญหามาก และเพื่อรอลำห้วยสองคอนโครงการตามพระราชดำริ 
จะมีการขุดลอก 16 เมตร จะปรับปรุงถนนรอบสองฟากฝั่งที่ลำห้วยสองคอน  ได้สอบถาม
ชลประทาน เห็นว่าจะลงในปีนี้ เราจะมีแผนสำรองไว้ ถ้าหากว่าขุดจะได้มีน้ำใช้ หน่วยบ้าน



๑๘ 
 
 

หนองปลาน้อย หน่วยบ้านกกส้มโฮง พี่น้องประชาชนจะได้มีน้ำใช้ 4 - 5 หมู่บ้าน  จะเกิด
การอลเวงไม่มีน้ำใช้ น้ำอุปโภค-บริโภค ทั้ง  2 หน่วยนี้  ทางคณะผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมี
แผนรอรับการผลิตน้ำประปาทั้ง  2 หน่วยนี้ ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ไม่
เกิน  400,000บาท เจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบแล้วเราใช้มา 3 เดือน ประมาณแสนกว่า
บาท 4 ไตรมาสก็น่าจะประมาณสี่แสนกว่าบาท ถ้าหากว่าได้น้ำประปาเพิ่มอีก 3 หน่วย จะ
ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีก 

   จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ งานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4            
บ้านกกส้มโฮง    จำนวนเงิน   142,500บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม  142,500บาท 
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   งบประมาณ    
142,500 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกกส้มโฮง    
จำนวนเงิน   142,500บาท  หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย        ค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการงานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้าน
กกส้มโฮง    จำนวนเงิน   142,500บาท   ด้วยคะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.12  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  งานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาน้อย   จำนวน
เงิน  138,000บาท    

ประธานสภา  เชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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นายกเทศมนตรี  โครงการงานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  บ้านหนองปลาน้อย  โดย
จะทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ  พร้อมทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์   ขนาดไม่น้อยกว่า      
380 W  ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง  2 ระบบ คือ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สลับกับระบบไฟฟ้า 
เช่นกันครับ จะทำให้ลดวัสดุวิทยาศาสตร์ สารส้ม คลอรีน เราจะขุดเจาะน้ำบาดาลใต้ดิน  
เพื่อเสริมน้ำประปาเดิม  ซึ่งเดิมเราเคยขุดน้ำบาดาลบ้านหนองปลาน้อย โดยใช้ระบบแอร์จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครไม่สำเร็จ ดังนั้นเลยเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำค่อยๆ ล่อแล้ว    
สูบน้ำขึ้นมาได้  และมีแผนต่อมาจะขุดบ่อประปาไว้ ปีที่ผ่านมาขอคณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาได้ร ่วมกันไปต่อระบบและลองสูบน้ำในสระขึ ้นมาใช้ได้ 13 วัน ในปีนี ้อยากจะขอ
งบประมาณในส่วนนี้ที่จะไปขุดทำสะดึงน้ำในบ่อนั้น ดินจะนำไปถมอยู่ที่สถานที่ลอยกระทง 
บ้านหนองแจ้ง ซ่ึงไดข้ออนุญาตจากนายอำเภอและประมงจังหวัดเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และจะ
ทำหนังสือขออนุญาตทางอำเภอและประมงจังหวัดต่อไป   

   จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการงานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7             
บ้านหนองปลาน้อย    จำนวนเงิน   138,000บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม  138,000บาท 
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู ่บ้าน งบประมาณ    
138,000 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

นายลำไพ  พังคา  ตามที่ท่านนายกได้ชี ้แจงเกี ่ยวกับระบบทำน้ำประปา หวังว่าชาวบ้านจะได้รับ
ประโยชน์โดยเฉพาะหมู่ 7 ลำบากมาก เพราะใช้น้ำอยู่ 3 – 4 หมู่บ้าน ต่อไปนาปรังจะเกิด
อาการเน่าเหม็นต่อไป  เดี๋ยวน้ำลำห้วยสองคอนเป็นสีม่วง ปลาไม่มี วัชพืช โดยเฉพาะต้นยูคา
เวลาใบยูคาหล่นลงมาน้ำเปลี่ยนสี เป็นสีม่วง ไม่มีปลาแล้วครับ เราจะแก้ปัญหาต้นยูคา
อย่างไร ถ้าเราขุดลอกเสร็จเรียบแล้ว ชาวบ้านไม่ปลูกต้นยูคาได้ไหมฝั่งห้วย ถ้ายังปลูกอยู่
อย่างไรก็แก้ไขปัญหาไม่จบ ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อย ต้องช่วยกันว่าจะทำอย่างไรให้น้ำมันใส
ขึ้นมาให้ได้ เท่าที่ผมเห็นน้ำที่นำมาทำน้ำประปาจะไม่มีต้นไม้เลย ต้นหญ้าหรือวัชพืชก็ไม่มี   
น้ำเขาเลยใส จะแก้ปัญหาอย่างไรให้กับชาวบ้าน  

ประธานสภา  เห็นดีด้วยครับสำหรับต้นยูคา ปลูกในที่นาใบยูคาหล่นลงไปในนายังมีสีดำ ถ้าเราขอ
ความร่วมมือจากเจ้าของที่นาเขาจะยอมไหม กลัวเขาไม่ยอม พื้นที่ของเขา เขาจะทำอย่างไร 
ก็ได้ น่าจะยาก แต่จริงๆ ไม่อยากให้ปลูกในที่นาเลยใบยูคาหล่นลงมาในนาข้าวยังไม่สวยเลย 

นายลำไพ  พังคา  ในส่วนต้นยูคา เราจะไม่ให้ปลูกข้างลำห้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่ าน
เคยสังเกตุไหมครับว่าข้างลำห้วยจะปลูกต้นยูคายาวตลอดทาง เลยอยากขอความร่วมมือจาก
พี่น้องประชาชนต้นยูคาอยู ่ในที ่นาของตนเองปลูกได้ แต่ตรงลำห้วยที ่เราจะนำมาผลิต
น้ำประปาตัดแล้ว อย่านำมาปลูกอีกเลย เพราะว่าจะแก้ปัญหาไม่จบ 
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นายกเทศมนตรี  เราน่าจะลงไปชี้แจงสาเหตุของการปลูกต้นยูคา เช่น ทำให้ถนนที่สัญจรไปมาแคบ 
อย่างถนนสายคลองท่ม และน้ำก็เปลี ่ยนสี  ส ิ ่งมีช ีว ิตก็อยู ่ไม ่ได ้  เราควรจะทำการ
ประชาสัมพันธ์ เมื่อชลประทานขุดลอกลำห้วยเสร็จแล้ว สอบถามพี่น้องประชาชนให้ เลือก
ระหว่างการห้ามทำนาปรังกับห้ามปลูกต้นยูคา จะเลือกอะไรครับ 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุง
ที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง  รายการงานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู ่บ ้าน   หมู ่ท ี ่  7             
บ้านหนองปลาน้อย    จำนวนเงิน   138,000บาท   หรือไม่ 

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าปรับปรุงที่และสิ่งก่อสร้าง  รายการงานปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7  
บ้านหนองปลาน้อย  จำนวนเงิน  138,000บาท   ด้วยคะแนน  10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.13  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  ขุดลอกบ่อพักน้ำเพื่อผลิตระบบประปา  หมู่ที่ 7  บ้านหนองปลาน้อย  จำนวน
เงิน  132,000บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  โครงการขุดลอกบ่อพักน้ำเพื่อผลิตระบบประปา หมู่ที่ 7  บ้านหนองปลาน้อย โดยจะ
ทำการขุดลอกบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง   24 เมตร ยาว 58 เมตร  ลึกเฉลี่ย  3 เมตร  บริเวณที่ทำ
การขุดลอกอยู่ถัดไปจากโรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ประมาณ 300 - 400 เมตร 

จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย                
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รายการขุดลอกบ่อพักน้ำเพื่อผลิตระบบประปา   หมู่ที่ 7                  
บ้านหนองปลาน้อย    จำนวนเงิน   132,000บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม  132,000บาท 
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โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   งบประมาณ    
132,000 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุง
ท ี ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง   รายการขุดลอกบ่อพักน ้ำเพื ่อผล ิตระบบประปา  หมู ่ท ี ่  7               
บ้านหนองปลาน้อย    จำนวนเงิน   132,000บาท  หรือไม่ 

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการขุดลอกบ่อพักน้ำเพื่อผลติระบบประปา หมู่ที่ 7 
บ้านหนองปลาน้อย   จำนวนเงิน  132,000บาท   ด้วยคะแนน   10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.14  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø ๐.๖๐ × ๑.๐๐ ม.     

                จำนวน ๘ ท่อน หมู่ที่ ๘ บ้านดอนยาง (สายไปบ้านโนนต้อน)   จำนวนเงิน  14,200บาท    

ประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี   สำหรับโครงการท่อระบายน้ำ คสล.มอก.  ชั้น 3 ขนาด  Ø ๐.๖๐ × ๑.๐๐ ม.     
              จำนวน ๘ ท่อน หมู่ที ่ ๘ บ้านดอนยาง (สายไปบ้านโนนต้อน)  สืบเนื่องจากท่อระบายน้ำ      

บ้านดอนยางมีลักษณะเหมือนกับแอ่งน้ำท่วมในถนนหนทางเป็นลำดับต้นๆ ในเขตพื้นที่ตำบล
เหล่าปอแดงของเรา  รองลงมาบ้านท่าวัด ที่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ยกตัวอย่างปีที่แล้วหน้าบ้าน
กำนัน เทศบาลแก้ไขปัญหาโดยการนำเครื่องไดโว่เข้าไปติดตั้งให้กับพี่น้องประชาชน เวลาน้ำ
ท่วมฝนตกหนักใช้เครื ่องไดโว่ในการสูบระบายร่องน้ำ และปีนี ้เราได้ใส่ท่อตัดข้ามถนน          
เพื่อเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำเดิม สามารถแก้ปัญหาได้บางส่วน โดยการจ่ายขาดเงินสะสม      
ในปีงบประมาณนี้อยากใส่ท่อระบายน้ำและมีบ่อพัก จะทำให้น้ำไหลสะดวกขึ้น ขอให้กองช่าง
ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 



๒๒ 
 
 

นายช่างโยธา  กระผมนายอดิศร   พองผาลา  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  เนื่องจากบริเวณจุด
ดังกล่าว ท่อระบายน้ำเดิม มีขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน  ซึ่งหากไม่ทำการขยาย 
หรือขุดวางท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เกรงว่าถนนบริเวณจุดดังกล่าว อาจเกิดการชำรุดเสียหาย
พังทลายได ้   

   จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการงานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 
๐.๖๐ × ๑.๐๐ ม.   จำนวน ๘ ท่อน หมู่ที่ ๘ บ้านดอนยาง (สายไปบ้านโนนต้อน)   จำนวนเงิน  
14,200บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม  14,200บาท 
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  งบประมาณ    
14,200 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง    
สิ่งสาธารณูปการ  งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø ๐.๖๐ × ๑.๐๐ ม. 
จำนวน ๘ ท่อน หมู่ที่ ๘ บ้านดอนยาง(สายไปบ้านโนนต้อน)  จำนวนเงิน  14,200บาท  หรือไม่ 

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้าง  สิ่งสาธารณูปการ  งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø ๐.๖๐ × 
๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน หมู ่ที ่ ๘ บ้านดอนยาง (สายไปบ้านโนนต้อน)  จำนวนเงิน   
14,200บาท   ด้วยคะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.15  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓  ขนาด Ø ๑.๐๐ × ๑.๐๐ ม.  จำนวน 
๓ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย คสล.ขนาด ๑.๒๐ × ๑.๒๐ ม. จำนวน  ๑  บ่อพัก  หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านดอนยางใต้   จำนวน   1  รายการ   เป็นจำนวนเงิน   ๓๘,๔๐๐.-บาท  



๒๓ 
 
 

ประธานสภา  ขอเชิญนายช่างโยธา  ซึ่งได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อ
สภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายช่างโยธา  งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ × ๑.๐๐ ม.  จำนวน ๓ 
ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย คสล.ขนาด ๑.๒๐ × ๑.๒๐ ม. จำนวน  ๑  บ่อพัก  หมู่ที ่ ๑๑     
บ้านดอนยางใต้   เพื่อเปลี่ยนทางน้ำกันการกัดเซาะของตลิ่ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็น
จุดการปะทะของน้ำ ซึ่งไหลมาจากถนนสายหนองแวง  

จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการงานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาด Ø 
๑.๐๐ × ๑.๐๐ ม.  จำนวน ๓ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย คสล.ขนาด ๑.๒๐ × ๑.๒๐ ม. 
จำนวน  ๑  บ่อพัก  หมู ่ที ่ ๑๑ บ้านดอนยางใต้   เป็นจำนวนเงิน   ๓๘,๔๐๐.-บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
โอนเพิ่ม  38,400บาท 
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   งบประมาณ    
38,400 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ  รายการงานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ × ๑.๐๐ 
ม.  จำนวน ๓ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย คสล.ขนาด ๑.๒๐ × ๑.๒๐ ม. จำนวน  ๑  บ่อพัก  
หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนยางใต้    เป็นจำนวนเงิน   ๓๘,๔๐๐.-บาท หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
อนุมัติ     10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 
   ไม่ออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  งบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการงานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก  
ชั ้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ × ๑.๐๐ ม.  จำนวน  ๓ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย  คสล.ขนาด     



๒๔ 
 
 

๑.๒๐ × ๑.๒๐ ม.  จำนวน  ๑  บ่อพัก  หมู ่ที ่ ๑๑ บ้านดอนยางใต้   เป็นจำนวนเงิน   
๓๘,๔๐๐.-บาท ด้วยคะแนน    10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.16  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งจ่ายใหม่) 
รายการ  งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓  ขนาด Ø 0.4๐ × ๑.๐๐ ม.  จำนวน 
42 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย คสล.ขนาด 0.6๐ × 0.6๐ม. จำนวน  3 บ่อพัก หมู่ที่ 8 
บ้านดอนยาง  จำนวน   1  รายการ   เป็นจำนวนเงิน   64,3๐๐.-บาท  

ประธานสภา   เชิญนายช่างโยธา  ซึ่งได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายช่างโยธา  งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาด Ø 0.4๐ × ๑.๐๐ ม. จำนวน 42 
ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย  คสล.ขนาด  0.6๐ × 0.6๐ ม.   จำนวน   3 บ่อพัก  หมู่ที่ 8  
บ้านดอนยาง  บริเวณดังกล่าวมีการขุดวางท่อระบายน้ำเดิมไว้ แต่ยังไม่สามารถระบายน้ำ   
ได้ทัน เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างในคราวก่อน ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา ซึ่งทำให้
จุดดังกล่าวเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำระบายไม่ทันในช่วงฤดูฝน 

   จึงอยากขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ × 
๑.๐๐ ม. จำนวน  ๔๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย คสล.ขนาด  ๐.๖๐ × ๐.๖๐ ม. จำนวน     
๓ บ่อพัก หมู่ที่ ๘ บ้านดอนยาง    เป็นจำนวนเงิน  ๖๔,๓๐๐ -บาท  รายละเอียดตามเอกสาร  
ที่แนบ 
โอนเพิ่ม   64,300บาท 
โดยโอนลดจาก   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื ่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   งบประมาณ    
64,300 บาท 

ประธานสภา    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 
ประธานสภา ผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการงานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น ๓ ขนาด Ø 
๐.๔๐ × ๑.๐๐ ม. จำนวน  ๔๒  ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย คสล.ขนาด  ๐.๖๐ × ๐.๖๐ ม. 
จำนวน ๓ บ่อพัก หมู่ที่ ๘ บ้านดอนยาง  เป็นจำนวนเงิน  ๖๔,๓๐๐ -บาท  หรือไม ่

 โปรดยกมือ 



๒๕ 
 
 

อนุมัติ     10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ               -   เสียง 

   งดออกเสียง           1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและ     
การโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการงานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น ๓ ขนาด Ø 
๐.๔๐ × ๑.๐๐ ม. จำนวน  ๔๒  ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำเสีย คสล.ขนาด  ๐.๖๐ × ๐.๖๐ ม. 
จำนวน ๓ บ่อพัก หมู่ที ่ ๘ บ้านดอนยาง  เป็นจำนวนเงิน  ๖๔,๓๐๐ -บาท  ด้วยคะแนน    
10 เสียง 

ระเบียบวาระ 4.17  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน   2  คน   
เพื่อร่วมบริหารเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  
เพื่อส่งรายชื่อให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 8 

ประธานสภา  ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ชี้แจงระเบียบฯ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   ข้อ 12  ให้มีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  (3)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน เป็นคณะกรรมการ  

ให้กรรมการตาม (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ประชุมคัดเลือก
กรรมการตาม (2) จำนวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น   

เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น เป็นผู ้ออกคำสั ่งแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป 

ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล    เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
เหล่าปอแดง 

นายลำไพ   พังคา  กระผมนายลำไพ   พังคา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 ขอเสนอชื่อ นางรินดา  มีไกรราช   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 

  ผู้รับรอง     2   ท่าน 

นายภูชิต  ขนันแข็ง  กระผมนายภูชิต  ขนันแข็ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรอง 

นางนภา  แสนแพง  ดิฉันนางนภา  แสนแพง     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรอง 

ประธานสภา  มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม หรือไม่..... 
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นายทานิล  ศรีนารัตน์  กระผมนายทานิล  ศรีนารัตน์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 ขอเสนอชื่อ นายภูชิต  ขนันแข็ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 

ประธานสภา  ผู้รับรอง     2   ท่าน 

นายสุรศักดิ์  จันทรงษี  กระผมนายสุรศักดิ์  จันทรงษี       สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอรับรอง 

นายชาญชัย ทุมเชียงเข้ม  กระผมนายชาญชัย  ทุมเชียงเข้ม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอรับรอง 

ประธานสภา  มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม หรือไม่….. 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภา  เสนอชื่อ จำนวน  2 ท่าน  สรปุว่า 

 1. นางรินดา  มีไกรราช 
 2. นายภูชิต  ขนันแข็ง 
 ได้รับคัดเลือก  ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระ 5.1 รายงานสถานะการเงิน – การคลัง  ประจำปีงบประมาณ  2565 

ประธานสภา  ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง  ซึ่งได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี รายงานให้สภา
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงทราบ 

ผู้อำนวยการกองคลัง  ดิฉัน นางแววตา   อิทธิฤกษ์มงคล  ขอรายงานสถานะการเงิน - การคลัง  ประจำปี
งบประมาณ  2565   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  30  กันยายน  2565  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
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รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2564 

 รายรับ 
 

รายการ ประมาณการ รับจริง หมายเหตุ 

หมวดภาษีอากร 146,000 273,955.78  

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรบัและใบอนุญาต 441,000 561,542.50  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,000 128,466.93  

หมวยรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

1,305,000 1,499,090.00  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 91,000 89,770.00  

หมวดรายได้จากทุน 1,000 4,594.00  

หมวดภาษีจัดสรร 19,252,000 21,852,144.36  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,969,670 24,738,989.72  

รวมรายรับทั้งสิ้น 47,355,670 49,148,553.29  

 
รายจ่าย 

 

รายการ ประมาณการ รับจริง หมายเหตุ 

งบกลาง 14,167,915 13,256,522.77  

เงินเดือน  ฝ่ายการเมือง 2,624,640 2,624,640.00  

เงินเดือน  ฝ่ายประจำ 14,788,320 14,431,333.00  

ค่าตอบแทน 1,033,900 704,800.00  

ค่าใช้สอย 4,968,230 4,079,552.67  

ค่าวัสด ุ 3,709,760 3,196,967.68  

ค่าสาธารณูปโภค 1,633,500 1,588,953.00  

ค่าครุภณัฑ ์ 445,205 397,080.00  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,365,500 1,251,800.00  

เงินอุดหนุน 2,618,700 2,451,062.46  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 47,355,670 43,982,711.58  

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,165,841.71  

 เงินสะสม  ณ วันที่  30 กันยายน 2565   จำนวน   16,432,735.22 บาท 

 เงินทุนสำรองเงินสะสม  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564  จำนวน  10,991,167.71 บาท 
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ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใด สงสัย สอบถาม เพ่ิมเติมหรือไม่..... 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระ 5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565 

ประธานสภา   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง ชี้แจงรายละเอียด   

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ   กระผมนายพูลทรัพย์  งิ ้วพิมพา   ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ได้นำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (พ.ศ.2561-
2565) มาเป็นกรอบ ในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
จำนวน   43  โครงการ  งบประมาณ  8,024,290บาท  และเงินงบประมาณจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  2 โครงการ  งบประมาณ  2,974,000บาท  มีการเบิกจ่ายเงิน
ไปแล้ว  24 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงรวมใจลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล 
  2. อุดหนุนเทศบาลตำบลธาตุนาเวง 
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ 2 
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าปอแดง หมู่ 6 
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกกยาง หมู่ 10 
  6. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา 
  7. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนนลูกรัง 
  8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านกกกะพุง หมู่ 12 
  9. โครงการก่อสร้างห้องสำนักงานกองช่าง 
  10.ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
  11.โครงการปรับปรุงบันไดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 
  12.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 
  13.โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย(ย้ายจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าชนิดหลอด) 
  14.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

ศพด.บ้านท่าวัด 
 15.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
ศพด.บ้านหนองแคน 
 16.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.บ้านเหล่าปอแดง 
 17.วัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริมนม 
 18.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 19.ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 20.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 
 21.โครงการกำจัดผักตบชวา วัชพืชและสนุ่นหนองหาร เขตตำบลเหล่าปอแดง 
 22.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
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23.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแดง หมู่ 2 ถึงบ้านหนองปลาน้อย หมู่ 7 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 24.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาน้อย–หนองแจ้ง หมู่ 7  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
1. เบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ  จำนวน  22 โครงการ   6,515,895.09บาท 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ         จำนวน    2 โครงการ 2,979,000.00บาท 
    รวมจำนวน    24 โครงการ 9,494,865.09บาท   

ประธานสภา   แจ้งเพ่ือทราบ  มีท่านใดสงสัยเชิญสอบถามได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร 

ประธานสภา  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบล
เหล่าปอแดง   ขอเชิญนายกเทศมนตรี  รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อสภาเทศบาลตำบล
เหล่าปอแดง 

นายกเทศมนตรี  กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ  
กำหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้      
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  และกระผม นายสุทัศน์    โคตรธรรม  นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง  ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงต่อ
สภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ซึ ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบ
แนวทางในการพัฒนาของนโยบาย   รวม   7  ประการ  ดังนี้   

    1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2. ด้านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 
    3. ด้านเศรษฐกิจ 
    4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    5. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
    6. ด้านสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
    7. ด้านการเมือง การบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการ ที ่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้  ซึ่งผู้บริหารมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา  และสนองตามความ
ต้องการของประชาชน  ได้อย่างแท้จริง  อันจะนำไปสู ่ประโยชน์สุข ของประชาชนชาว
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ด้วยค่านิยมร่วมกัน  คือ “คิดใหม่  ทำใหม่  เพ่ือไทเหล่าปอแดง” 

จึงขอสรุปผลรายงาน  การปฏิบัติงานตามนโยบาย การบริหารราชการของเทศบาล
ตำบลเหล่าปอแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
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1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1   โครงการปรับปรุงบันไดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 
1.2   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพ้ืนที่ตำบลเหล่าปอแดง 
1.3   โครงการก่อสร้างห้องสำนักงานกองช่าง 
1.4   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกกยาง หมู่ 10 
1.5   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ 2 
1.6   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าปอแดง หมู่ 6 
1.7   โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย (ย้ายจุด ติดตั้งดวงโคมชนิดหลอด) 
1.8   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 –  
        บ้านหนองปลาน้อย   หมู่ที่ 7 
1.9   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาน้อย –  
        หนองแจ้งสาธารณะ หมู่ที่ 7 
1.10 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรม 
        ไทย ไซส์ L บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง   
        สกลนคร จังหวัดสกลนคร   (กำลังขอ) 
1.11 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรม 
        ไทย ไซส์ L บ้านหนองแคน  หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร    
        จังหวัดสกลนคร  (กำลังขอ) 
1.12 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ล้างระบบผลิต น้ำประปาให้ 

สะอาด ทุก  3 เดือนบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ ท่อน้ำประปา ทุกสาย      
ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา  

1.13 จัดหาอุปกรณ์กระจกส่องทางแต่ละหมู่บ้าน  แยกทางร่วม  และตามจุดอับ –  
        จุดเสี่ยง  เพ่ือเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
1.14 จัดทำซุ้มประตู บริเวณบ้านดอนยางไปบ้านท่าวัด (เงินรางวัลจากการบริหาร 
        จัดการบ้านเมืองที่ดี) 
1.15 ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลส์ ถนนสายบ้านดอนยาง - บ้านท่าวัด - ถนน 39  
        บ้านท่าวัด  
1.16 ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำให้ 
        เป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับการของบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจใน 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
1.17 ขุดลอกลำห้วยน้ำพุง  และลำห้วยสาขา   เพ่ือใช้ในอุปโภคบริโภค  
        เพ่ือการเกษตร 
1.18 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น  หนองแจ้ง -หนองสระ บ้านหนองแคน        
        ให้เป็นธนาคารน้ำ  ระบบเปิด  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  น้ำแล้ง 
1.19 ขยายไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนน   และจุดเสี่ยงตามซอกซอย  และขยายไฟฟ้า  
        สู่พื้นที่การเกษตร 
1.20 ขยายถนนเชื่อมต่อภายในตำบล และระหว่างตำบลเหล่าปอแดง - ดงชน –  
        โนนหอม  เพื่อความสะดวกในการนำพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด 
1.21 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  สู่พ้ืนที่การเกษตร สู่ไร่ สู่นา สัญจรไป – มา  
        ด้วยสะพานข้ามลำน้ำพุง 
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1.22 ปรับปรุงถนนรอบหนองสระ  ให้มีภูมิทัศน์เหมาะกับการท่องเที่ยว และออก 
        กำลังกาย พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายภาคสนามหลากหลาย 

2. ด้านศาสนา การศึกษา  วัฒนธรรม  และประเพณี 
2.1  การจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา   
        ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
      สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น 
2.2 งานซ่อมประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าปอแดง 
2.3 งานซ่อมแซมและต่อเติมหลังคาอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวัด 
2.4 งานต่อเติมโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน 
2.5 งานติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน 

คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 
ประจำปีการศึกษา 2564 

2.6 งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  
      ปีการศึกษา 2564  และปีการศึกษา  2565 
2.7 งานรายงานงบประมาณและบุคลากรตามแบบศพด 1-4 ปีการศึกษา 2564     
       และปีการศึกษา  2565 

    2.8 งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการศึกษา LEC ปีการศึกษา 2565  
                                                (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.)  
    2.9 งานเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 

      โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
    2.10 งานเบิกจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 

       โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
    2.11 งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  

        ปีการศึกษา  2565 
    2.12 งานด้านโภชนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.13 งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเด็ก การอบรมเลี้ยงดู จัดกิจกรรม 

        เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย  
    2.14 งานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 
    2.15 งานขอเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรม 

        พัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.16 งานหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.17 งานแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.18 งานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.19 งานแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 (ทั้งของ ศพด.  

        และสำนักปลัด) 
    2.20 งานตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)  

        ปีการศึกษา 2564 
    2.21 งานเบิกจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2.22 งานขอเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรม 
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        พัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.23 งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการศึกษา LEC ปีการศึกษา 2565  
        (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.)  
2.24 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไป 
        เกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ    
        ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
        ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
2.25 งานบรรพชาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

             พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของจังหวัดสกลนคร   
        ที่วัดป่าบูรพาราม  บ้านหนองมะเกลือ 
2.26 งานส่งเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 
2.27 งานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝน และพิธีถวาย 
        เทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝน  

    2.28 งานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.29 งานการประชุมแพท่องเที่ยว และต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เช่น งานต้อนรับ  
        พลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา  และ 
        งานต้อนรับ นายพลเดช  ปิ่นประทีป พร้อมคณะเดินทางลงพ้ืนที่ติดตาม 
        ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยว  ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่   
        และวัดมหาพรหมโพธิราช 
2.30 ผ่านการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 
        ประจำปี 2565(รอบที่ 2) 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
     3.1  ส่งเสริมกิจกรรม กับพัฒนาการอำเภอ  บ้านท่าวัดเหนือ 

3.2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านท่าวัดเหนือ 
    3.3  ขอความอนุเคราะห์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านการ 

       ตัดเย็บ จากพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสกลนคร 
3.4  ร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ  และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  
       มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้ประเทศในพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง 
3.5  กิจกรรมส่งเสริมสมุนไพรในชุมชนของตนเองนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ 
       ลูกประคบ สมุนไพร 

    3.6  ส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปกล้วยน้ำหว้า กล้วยฉาบ กล้วยปิ้งไส้แตก 
3.7  ส่งเสริมกิจกรรมขึ้นรูปให้เป็นเกรียว แล้วเกี่ยวให้เป็นหนาม 
3.8  ส่งเสริมกิจกรรมทอผ้า การย้อม มัดลาย 
3.9  ส่งเสริมกิจกรรมปลาส้มพารวย 
3.10 ส่งเสริมกิจกรรมขนมโบราณจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน “ดอกจอก” 
3.11 ส่งเสริมกิจกรรมปลาร้าแปรรูป 
3.12 ส่งเสริมกิจกรรมน้ำพริกแจ้วบอง จากปลาหนองหาร 
3.13 ส่งเสริมกิจกรรมผ้ามัดหมี่ ทอมือลายโบราณ 
3.14 ส่งเสริมกิจกรรมผ้าขาวม้า ทอมือจากด้ายโทเร 
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3.15 ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน เพ่ือคนไทบ้านกระจายรายได้ครบทุกวัน  และจัดเก็บ 
        ภาษีแบบมีระดับ เล็ก - กลาง - ใหญ่   เพ่ือเป็นช่องทางหารายได้ของชาวบ้าน  
        และชุมชน 

     -  ส่งเสริมตลาดนัดในตำบลเหล่าปอแดงทุกวัน 
      1. วันจันทร์   กกส้มโฮง,   จำนวน  30 – 40  แผง 
      2. วันอังคาร    หนองแคน จำนวน  40 – 50  แผง 
      3. วันพุธ    เหล่าปอแดง จำนวน 20 – 30  แผง 
      4. วันพฤหัสบดี    วัดเหล่าปอแดง จำนวน 80 – 100 แผง 
      5. วันศุกร์    กกส้มโฮง จำนวน 30 – 40  แผง 
      6. วันเสาร์    วัดเหล่าปอแดง จำนวน 20 – 30  แผง 
      7. วันอาทิตย์    เหล่าปอแดง จำนวน 40 – 50  แผง 

- ตลาดวัดบ้านหนองแดง ขายของทุกวันจันทร์  วันพุธ  วันศุกร์   จำนวน     
  10 - 20 แผง 

3.16  ส่งเสริมบูรณาการร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
    3.17  ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 
    3.18  ส่งเสริมกิจกรรมข้าวฮางอินทรีย์ของดีท่าวัด 
    3.19  ส่งเสริมกิจกรรมบ้านท่าวัดเหนือ แพท่องเที่ยวชุมชน จะกระจายสู่หมู่บ้าน 

         อ่ืนๆ ในปีต่อๆ ไป 
    3.20  ส่งเสริมกิจกรรมบุญข้าวประดับดิน 
    3.21  ส่งเสริมกิจกรรมบุญสรงน้ำ 
    3.22  ส่งเสริมกิจกรรมบุญผะเหวด 

4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1   ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลเหล่าปอแดง 

4.2   รว่มกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 
4.3   โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 
        เรื้อรัง (NCD) 
4.4   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินของโรคไวรัสโคโรน่า  
        2019  
4.5   โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ห่างไกลโควิด 19  
4.6   โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา 
4.7   โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเลือกซ้ืออาหาร  และลดความเสี่ยงด้าน 
        การใช้ยาอันตรายในชุมชน 
4.8   โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กลยุทธ์ 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) เพ่ือ 
        พัฒนาการสมวัย 
4.9  โครงการจัดการสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม ตำบลเหล่าปอแดง โดยการ 
       ขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล 
4.10 โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
4.11 โครงการประชาชนยุคใหม่ ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า เทศบาลตำบล 
        เหล่าปอแดง 
4.12 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 
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4.13 โครงการชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังภัยสุขภาพชุมชน 
4.14 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 
4.15 โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเหล่าปอแดง 
4.16 โครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
4.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียน 
        บ้านดอนยาง (สหราษฏร์บำรุงวิทย์) 
4.18 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายของนักเรียน ข้าราชการ ครู  
        และบุคลากร 
4.19 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019  
        โรงเรียนบ้านหนองแคนสกราษฏร์วิทยา 
4.20 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด 
4.21 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  
        ในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าวัด 
4.22 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  
        ในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองแคน 
4.23 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  
        ในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเหล่าปอแดง 

5. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
5.1  ส่งเสริมการเล่นกีฬาในสนามกีฬาทุกหมู่บ้าน   
5.2  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาตำบลเหล่าปอแดง ในปีงบประมาณ 2566 เนื่องจาก        
       สถานการณ์โควิด 2019  จึงไม่ได้รับการจัดสรรให้ในปีงบประมาณ  2565 
5.3  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาพ้ืนเมืองทุกหมู่บ้าน  

6. ด้านสังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
6.1  ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีตำบลเหล่าปอแดง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

    6.2  จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
    6.3  จัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  

6.4  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล 
       สงกรานต์  

    6.5  ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และให้ความรู้ในวิชาเชิงปฏิบัติการ   
       เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ครูและนักเรียน  
       โรงเรียนบ้านท่าวัด”คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” 

    6.6  ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และให้ความรู้ในวิชาเชิงปฏิบัติการ  
       เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ครูและนักเรียน กศน.ตำบล 
       เหล่าปอแดง 

    6.7  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส 
       โควิด 19  ทั้ง 12 หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่ตำบล 
       เหล่าปอแดง 
6.2  อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร. ดับเพลิง และกู้ชีพ กู้ภัยตำบล  
       เมื่อเกิดเหตุเภทภัย  ให้ทันเรื่อง ทันเหตุการณ์ กับงานภัยพิบัต ิ
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6.7  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพโรคเอดส์ 
6.8  จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 
6.9  จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ตำบลเหล่าปอแดง 
6.10 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  
        ให้เหมาะสมและ ปลอดภัย  จำนวน  1 ราย  30,000บาท คือนางสุพัตรา    
        จันทามี  อายุ  67 ปี      
6.11 กิจกรรมช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พ่ึง นายบันเทิง  มหาวงศ์  อายุ 79 ปี  ได้อาศัย 
        อยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา  ดำเนินการจัด 
        งานศพให้โดยชาวบ้านหนองแคน  
6.12 สำรวจช่วยผู้ประสบปญัหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย 15รายๆ ละ 2,000 –  

3,000 บาท ตามสภาพความเดือดร้อน  พิจารณาโดยสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดสกลนคร 

7. ด้านการเมือง การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    7.1  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ฐานการเรียนรู้ วิถีชุมชน วิถีพอเพียง นววัตวิถี  

       บ้านท่าวัด 
7.2  บริหารงานเทศบาล ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส  มีส่วนร่วม   
       คุ้มค่า  รวดเร็ว  ตรวจสอบได ้
7.3  มีการประชุมนโยบาย ประจำเดือนทุกเดือน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ 
       พัฒนาองค์กร 

    7.4  พัฒนาระบบกู้ชีพ – กู้ภัย ให้บริการรวดเร็ว ประทับใจ กับประชาชน 
    7.5  พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงาน 

       มีประสิทธิภาพ โดยการจัดส่งข้าราชการ  พนักงานจ้าง เข้ารับการอบรม  
       เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการทำงาน 
7.5  ประสานงานกับหน่วยงานระดับสูง  เพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน 
       งบประมาณ มาพัฒนาเทศบาลในทุกๆ ด้าน    
7.6  ร่วมประชุมกับหน่วยงานข้างเคียง  หน่วยงานอื่น  เพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน      
        เช่น การขยายเขตไฟฟ้า ถนน  การดำเนินการกำจัดผักตบชวา  

 
********************************* 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภา  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6   เรื่องกระทู้ถาม  

  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่..... 

ที่ประชุม ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา :  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรเพิ่มเติมไหม 

เลขานุการนายกเทศมนตรี อยากจะให้ทางสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร  ขอนำเสนอเข้าแผนงานพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี และนำเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เส้นทางท่ีไปโนนกกค้อ ระยะทางประมาณ 300 ม. เส้นทางนี้มีพ่ีน้องประชาชนสัญจรไป-มา
เป็นจำนวนมาก  เป็นหลุม เป็นบ่อ จากสามแยกขึ้นไปโนนกกค้อ ถ้าเป็นไปได้ขอเป็นหินลูกรัง
ก็ได้ เส้นทางนี้ถนนพังมาก มีแต่หินลูกรังโผล่ขึ้นมา ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านสมาชิกสภาไปดู
ถนนเส้นนี้ด้วยกัน 

ประธานสภา  ส่วนหินลูกรังที่โผล่ขึ้นมา ผมคิดว่าน่าจะเป็นประปาหมู่บ้าน 

นายลำไพ  พังคา  เรื ่องเกี่ยวกับประปา เพราะว่าได้ยินท่านนายกพูดเกี ่ยวกับเราขาดทุนค่าไฟฟ้า 
น้ำประปา ส่วนมากพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำประปา มิตเตอร์เสียแต่ไม่ยอมเปลี่ยน จ่ายเดือน
ละ 10 บาท ทั้งปี ทั้งท่ีใช้น้ำเหมือนกับน้ำทั่วไป แต่เสียค่าน้ำเดือนละ 10 บาท และมีบางคน
ใช้น้ำใต้ท่อก็มี อยากนำเรียนให้ท่านที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำประปา ช่วยๆ ดูแลหน่อย 
บางครั้งให้สมาชิกไปบอกก็ยังไงอยู่กลัวว่าจะเป็นประเด็นอีก  แถวบ้านผมก็มี ส่วนที่ท่อแตก 
ก็มีพยายามซ่อมอยู่  ตอนนี้เทศบาลขาดทุนไปเยอะพอสมควร อาจจะเป็นเฉพาะส่วนนี้ก็ได้   
ที่ทำให้ค่าไฟแพง เก็บค่าประปาได้น้อย 

ประธานสภา  ในส่วนนี้ขออนุญาตเสริมว่า มีประชาชนร้องเรียน ให้ไปสำรวจดูบางบ้านใช้น้ำประปา 
ไม่ต่อมิตเตอร์ก็มี ต่อตรงไปเลย จริงเท็จยังไม่ทราบเพราะยังไม่ได้ไปดู ว่าจะจริงหรือไม่ 

นายกเทศมนตรี  ขอเสริมเกี่ยวกับน้ำประปา  ตั้งแต่เราเข้ามาท่านสมาชิกหลายท่านก็ออกไปซ่อม
ด้วยกัน ก็เป็นปัญหาน้ำที ่ไม่มีรายได้ บางจุดก็แตก บางจุด 2 – 3 ปี แตก ยกตัวอย่าง      
บ้านดอนยาง หมู่ 8  ที่ประปาหมู่บ้านบริหารจัดการไม่มีเงินค่าไฟ ส่วนหนึ่งก็แตกอยู่ทาง
ปลายๆ น้ำ เทศบาลได้รับโอนมาแล้วก็ดำเนินการแก้ไข มีจำนวนมากในตำบลเหล่าปอแดง   
ทั้ง  5 หน่วย ที่แตก รั่ว ซึม เนื่องจากว่าเป็นประปาหมู่บ้าน การบริหารจัดการในการวาง
ระบบไม่มีแบบมีแผน บางครั้ง ต่อไปวัว ควาย เดินมาเหยียบ เมื่อวานได้ไปประชุมหมู่บ้าน 
ชาวบ้านได้แจ้งนายกว่าอยากจะขยายเขตประปา เนื่องจากวัว ควาย เหยียบเลยตัดท่อออก
เลยไม่ได้ใช้ นำมาสู่การขอให้นายกขยายประปา  ได้รับปากว่าจะดูให้ ซึ่งผมก็ได้เห็นแล้วตอน
ที่ไปล้างและนำลูกลอยขึ้น เลยคิดว่าปัญหาจะนำลงใต้ดินแบบไหน ประมาณนี้ และจะดู
งบประมาณในส่วนการซ่อมแซม เนื่องจากวางไปแล้วแต่ถูกตัดขาด เพราะวัว ควาย เหยียบ 
ผู้ดูแลตัดปัญหาโดยการตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้  แรงดันต่ำ น้ำไหลไปไม่ถึงอยู่แล้ว  แต่เดี๋ยวนี้
แรงดันดี  จึงนำมาสู่การขอขยายเขตน้ำประปา ขอใช้ประปาเพิ่มมากขึ้น เราก็พยายามแก้ไข
ปัญหาน้ำใสไหลดี  และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่ ที่บำบัด 
ทุกข์ บำรุงสุขในปัญหาพี่น้องประชาชนตำบลเหล่าปอแดง เดือดร้อนเบื้องต้น  สำหรับรถขยะ 
ผมได้ไปดูรถขยะแล้ว มีแผนว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะนำถังเสริมเข้ามาใช้ร่วม ค่าใช้จ่าย
เท่าไหร่จะให้ผู้ประกอบการประมาณการ  และให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ไปติดตาม
รถขยะที่เทศบาลขอไปจะได้หรือไม่  ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีแผนสำรองต่อไป 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่.....                                                                                        

ที่ประชุม ไม่มี 
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ประธานสภา   การประชุมวันนี้  ได้ดำเนินครบตามระเบียบวาระทุกอย่าง แต่การประชุมสมัยที่ 
2/2565  ยังคงเหลือวันประชุมถึงวันที่  1 กรกฎาคม 2565  ถ้าหากมีระเบียบวาระ
เพิ่มเติม หรือสมาชิกท่านใดจะมีระเบียบวาระที่จะนำเข้าประชุม  สามารถยื่นต่อผมได้      
ผมจะแจ้งเลขานุการสภานำเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป  สำหรับวันนี้สมควรแก่เวลา  
ขอเลิกประชุม  

เลิกประชุม  13.10 น.   

(ลงชื่อ) วราภรณ์  การชาคำ       ผู้จดรายงานการประชุม    
                 (นางสาววราภรณ์  การชาคำ)                   
                                                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

(ลงชื่อ)  สุภาวดี   เวชกูล        เลขานุการสภาเทศบาล 
                (นางสาวสุภาวดี   เวชกูล)                   

    (ลงชื่อ) สมชาย   แสงวงศ์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสมชาย   แสงวงศ์)  
  รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  .....10  มกราคม 2566.......  เวลา.....09.00.... น. 

 

(ลงชื่อ)      รินดา  มีไกรราช   กรรมการ     
                 (นางรินดา   มีไกรราช)  

(ลงชื่อ)       ลำไพ  พังคา   กรรมการ 
                                              (นายลำไพ   พังคา) 

(ลงชื่อ)     อนุชา  ดาบสีพาย   กรรมการ 
                      (นายอนุชา   ดาบสพีาย) 

 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)     ชาญชัย  จันทามี   ประธานสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 

           (นายชาญชัย  จันทามี)                                                                                                                                                                 


